

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

เมื่อ วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบุญธรรม จันทะวงษ์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
๒	นายเอกพร โพธิ์ทอง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
๓	นายสำรวย ศรีเมือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒
๔	นางสาวสุตารัตน์ เจริญศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๒
๕	นายเฉลิม คณะวาปี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๓
๖	นางพัชรินทร์ ไชยสังข์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔
๗	นางสาววิฑาร์ วงมนต์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๔
๘	นายสุรพจน์ พรมวงษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕
๙	นายสุภโชค แยกคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๕
๑๐	นายสมาน คณะวาปี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖
๑๑	นายหนุรอง ศรีบุญเรือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๖
๑๒	นายประยงค์ โพธิผล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗
๑๓	นายสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๗
๑๔	นายล้อม ต้นกันยา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๘
๑๕	นายพูลศักดิ์ สุรตีพงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๙
๑๖	นายบูรณา วงษ์ขาลี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๐
๑๗	นายสุรชัย พลไชยมาตย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๑
๑๘	นางวาทีณี ดงเจริญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๒
๑๙	นางเพ็ญจันทร์ สุวรรณแวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓
๒๐	นายฉัตรชัย คณะวาปี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๓
๒๑	นายเสถียร สาเพชร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๔
๒๒	นางสาวสมบัติ ทูลธรรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๕
๒๓	นายศรีจันทร์ หลานวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖
๒๔	นายเกรียงไกร หลานวงศ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๖

๒๕	นายประสงค์ ชาปู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๗
๒๖	นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑๗
๒๗	นายสุภชัย เอะน้อย	เลขานุการสภา อบต.บัวใหญ่

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายสุภชัย เอะน้อย	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บัวใหญ่
๒	นายอนุกุล สิมลี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓	นางสาวไข่มุก พรจำศีล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นางสุชาดา หมื่นคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ
๕	นางอัจฉราวดี สิมลี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ๑ สมาชิกสภา อบต. จำนวน ๓๒ คน  
 ๒.ผู้มาประชุม จำนวน ๒๖ คน  
 ๓. ผู้ลาประชุม จำนวน ๖ คน  
 ๔. ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน  
 ๕. เลขานุการสภา อบต. จำนวน ๑ คน  
 ๖. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ คน  
 เริ่มประชุมสภาฯ เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมสภา ฯ ครอบงำประชุมสภาฯ แล้ว นายบุญธรรม จันทะวงษ์ ประธานสภา อบต.บัวใหญ่ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิก พนักงานส่วนตำบล ที่เข้าร่วมงานวันแม่ ( ประธานสภา อบต. ) วันที่ ๑๒ ส.ค. ที่ผ่านมาซึ่งการร่วมงานทางอำเภอกำหนดให้หน่วยงานละ ๕ ท่าน ผมว่ามันน้อยไปครั้งต่อไปคงจะ ๑๐ คนขึ้น เรื่องต่อมาเนื่องจาก ส.อบต. ม.๖ ไม่ได้รับหนังสือประชุมสภา ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. เพราะผู้ส่งได้ฝากไว้ กับผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแจ้งให้ท่านเลขาฯ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้นำส่งหนังสือด้วย ครบเรื่องต่อมาเมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๖๓ ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมประชุมที่เทศบาลตำบลศิลา เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการเลือกตั้ง ซึ่งทุก อบต.มีความพร้อมคงเหลือแต่รัฐบาลที่ยังไม่พร้อม คาดว่าปี ๖๔ น่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น สำหรับคนที่ จะลงสมัครเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ขอให้ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสมัครด้วยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เรื่องสุดท้าย

งบประมาณของ อบจ. เงินสำรองจ่ายฝากท่านสมาชิกช่วยติดตามงานของหมู่บ้านตนเอง ด้วย ตำบลเราได้ ๘ โครงการคาดว่าจะดำเนินการเร็วกว่างบประมาณตามข้อบัญญัติ

## ระเบียบวาระที่ ๒

### เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

-เนื่องจากการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม

๒๕๖๓

( ประธานสภา อบต. )

ยังไม่เรียบร้อย เอาไว้ค่อยรับรองพร้อมกันกับรายงานประชุมในครั้งต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

( ประธานสภา อบต. )

๒๕๖๔

### วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)

นายสุกชัย เอาะน้อย

-ขอชี้แจงสำหรับร่างข้อบัญญัติ ระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

( ปลัด อบต. )

งบประมาณ จะต้องมีการพิจารณาเป็นสามวาระ ซึ่งวาระแรกเป็นวาระรับหลักการ

วาระที่สองการแปรญัตติ และวาระที่สามขั้นลงมติ เมื่อสภาได้รับหลักการ

แล้ว

ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว

จะต้องร่วมกันประชุมเลือกตัวประธานแปรญัตติและเลขานุการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๕๔ ข้อ ๖๐ และข้อ ๖๑ ซึ่งเป็นสาระว่าด้วยเรื่องการแปร

ญัตติ โดยที่การแปรญัตติเขากำหนดให้แปรเฉพาะการลดรายจ่าย ซึ่งการแปรญัตติ

จะต้องมีสมาชิกรับรองสองท่าน ซึ่งข้อ ๖๐ เขากำหนดว่าไม่ให้กำหนดแปรญัตติรายจ่าย

ขึ้นใหม่ คือไม่ให้เพิ่มหัวข้อรายจ่ายขึ้นอีกที่นอกเหนือจากร่างข้อบัญญัตินั้น ครั้นตามที่

เราได้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๗ ท่าน เพื่อรับคำขอแปรญัตติและ

พิจารณาคำขอแปรญัตติ จากสมาชิก อบต. ที่ประสงค์จะขอแปรญัตติ โดย

คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดวันรับคำขอแปรญัตติ ๑๑-๑๓ ส.ค. ๖๓ ซึ่งวันที่ ๑๓

รับถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

สรุปในช่วงที่รับคำแปรญัตติไม่มีท่านสมาชิกมาขอแปรญัตติ ผมในฐานะผู้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จากการสังเกตในช่วงการประชุมใน

วาระที่ ๑ รับหลักการ มีท่านสมาชิกอภิปรายขอปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ ม.๑๗

นอกจากนั้นก็ไม่มี

สมาชิกท่านใดอภิปรายปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรอีก ผมในฐานะผู้บริหาร ระเบียบกำหนดให้

ผู้ขอแปรญัตติ อาจเป็นสมาชิกโดยมีสมาชิกรับรองสองท่าน หรือนายก อบต. เป็นผู้ขอแปรญัตติเอง การขอแปรโดยนายก อบต. เจ้าของร่างข้อบัญญัติงบประมาณไม่จำเป็นต้องผู้รับรอง เรื่องนี้ได้ประชุมร่วมกันกับท่านส.อบต.ม.๑๗ เป็นที่เข้าใจกันดี ในฐานะนายกอบต. ขอแปรญัตติ

-โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจร คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่ กำหนด งบประมาณ ๕๑,๐๐๐ บาท

ตามที่ขอแปรญัตติในครั้งนี้เนื่องจากความหนาเพิ่มขึ้น และความยาวก็ต้องลดลงตามเนื้องาน และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติ ในวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญจะต้องมีการพิจารณาเฉพาะที่มีคำขอแปรญัตติเท่านั้น เมื่อผ่านวาระนี้ประธานจะนำเข้าสู่วาระที่ ๓ ชั้นลงมติต่อไปเพื่อเสนอร่างกับนายอำเภอ หากเห็นชอบก็จะจัดทำเอกสารนำเสนอต่อไปเพื่อลงนามอนุมัติและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดสงสัยก็ให้สอบถามก่อนที่จะขอมติ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  
( ประธานสภา อบต. )

-มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ )

-ขอเพิ่มเติมตามที่มีการเปลี่ยนความหนาแต่พอเปลี่ยนความหนาระยะทางลดลงเลยเปลี่ยนทั้งความยาวเพื่อให้เลยข้างโรงเรียน

นายสุภชัย เอาะน้อย  
( ปลัด อบต. )  
แล้ว

-ทราบเบื้องต้นแล้วว่าช่างได้ออกดูหน้างานแล้ว และได้ข้อสรุปพร้อมกันกับท่านสมาชิก ม.๑๗ แล้ว เมื่อสภาลงมติในวาระสามแล้วเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนตามที่สรุปไว้

เฉพาะงานตัวนี้เท่านั้น

นายบุญธรรม จันทะวงษ์  
( ประธานสภา อบต. )

-มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ผ่านวาระที่ ๒ นี้ไปสู่การพิจารณาวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบแปรญัตติ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง  
ไม่มา ๖ คน

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

-ครบเมื่อผ่านมา ๒ วาระแล้ว สุดท้ายก็เข้าวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ หากท่านสมาชิก

( ประธานสภา อบต. ) ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โปรดยกมือ

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๒๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไม่มา ๖ เสียง

นายสุภชัย เอาะน้อย -ผมในฐานะผู้บริหารและรับผิดชอบด้านงบประมาณของ อบต.บัวใหญ่ ขอขอบคุณ

( ปลัด อบต. ) ท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความกรุณาผ่านร่างงบประมาณฉบับนี้ ขอสัญญาว่าจะบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัวใหญ่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -วันนี้ขอหารือท่านสมาชิกเกี่ยวกับการส่งหนังสือของเจ้าหน้าที่เพราะลำบากใจกรณีผู้รับไม่อยู่ไม่ทราบว่าจะวางไว้ที่ไหน เมื่อไม่ได้รับหนังสือคนที่รับหนังสือก็ปลัดและประธาน จะหารือว่าบุคคลไหนหน้าบ้านไม่มีตู้ไปรษณีย์จะทำอย่างไร ถ้าใครจะให้เจ้าหน้าที่ฝากไว้หรือส่งกับใครก็ให้แจ้งจะได้ปฏิบัติได้ถูก

นายสุภชัย เอาะน้อย -ผมในฐานะเลขาธิการฯ อีกตำแหน่งหนึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องนี้ หากท่านสมาชิก

( ปลัด อบต. ) ไม่ได้ได้รับความผิดคงอยู่ที่ตัวผมเองในฐานะผู้กำกับดูแล ต่อไปผมจะกำชับเจ้าหน้าที่ผู้นำส่งให้ส่งถึงตัวผู้รับโดยตรงไม่ต้องฝากใคร หากหย่อนในกล่องจะกำชับว่ามีการแจ้งผู้รับแล้วในทุกครั้ง ต้องขอภัยในเรื่องการส่งหนังสือในครั้งนี้ด้วย ครั้งต่อไปคงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

นายสมาน คณะวาปี -เรื่องการส่งหนังสือก็พูดกันบ่อยเหลือเกิน ผมคิดว่าปัญหามันมี ๒ อย่างคือหนึ่งผู้ส่งสองผู้รับ ถ้าผู้ส่งไปส่งแล้วผู้รับมีปัญหา ก็ให้คุยกันกับผู้ส่งให้เข้าใจกัน ถ้ามีการโทรแจ้งมันก็คงไม่มีปัญหา ผมคิดว่าปัญหาการส่งเดี๋ยวนี้อยู่กับผู้รับมากกว่า เพราะผู้ส่งเขาไปส่งอยู่แล้ว

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ -ครับมันก็คงเป็นอย่างนั้น ยกตัวอย่าง ม.๔ ท่านริต้าร์ ขอภัยที่เอ่ยนามพอเจ้าหน้าที่ส่งเขาก็ถ่ายรูปมาให้ผม ผมก็ส่งลายต่อให้ท่านสมาชิกทราบทันทีเท่านั้น ก็จบ ตัวปัญหาคือท่านสมาชิกไม่มีกล่องรับจดหมายไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรดี และเบอร์โทรศัพท์ของท่านสมาชิกเปลี่ยนบ่อยมาก บางครั้งติดต่อไม่ได้ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน  
ต่อไปหาหรือเรื่องธนาคาชยะรีไซเคิล ซึ่งเรื่องนี้ผมได้หารือกับฝ่ายปกครองแล้ว กำหนดผู้ใหญ่ว่าให้ใช้ระเบียบเดิมเดือนละ ๕ ศพ ผมได้เสนอเรื่องนี้เพื่อให้ทางท่านปลัดได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบว่าการจ่ายเงินฌาปนกิจศพ เราจ่ายเดือนละ ๕ ราย

เพราะบางครั้งมีคนถามว่าทำไมยังไม่ได้เลยส่งเอกสารนามแล้ว เป็นปัญหาที่ตามมาเหมือนกัน เรื่องการจ่ายเงินชยะมูลฝอยและชยะรีไซเคิลมันไม่สอดคล้องกัน

นายสุภชัย เอาะน้อย -เรื่องกองทุนชยะอยากให้ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้าง

( ปลัด อบต. )

เราจะแก้ไขกันอย่างไร โดยเฉพาะเกณฑ์การจ่ายเงินฌาปนกิจศพมั่นคงแล้วแต่  
งบประมาณ

ที่เรามีหรือแล้วแต่สถานการณ์ ระเบียบที่ว่า ๕ หรือ ๖ ราย คงขึ้นอยู่กับว่ามีพร้อมที่จะ  
จ่ายหรือไม่ ส่วนการออกระเบียบเราต้องคำนึงถึงผลกระทบของสมาชิกผู้เข้าร่วม  
โครงการ

ผมมีแนวคิดว่าจะศึกษากับผู้เกี่ยวข้องว่าจะสามารถอุดหนุนรายปีกับโครงการนี้ได้หรือไม่  
เพื่อให้กองทุนดำเนินการเดินหน้าอย่างไม่สะดุด เรื่องขยะเป็นภารกิจโดยตรงของ อบต.  
ไม่ว่าจะบริหารในทางใดเกี่ยวกับขยะ เราจะต้องให้มันรบกวนประชาชนน้อยที่สุด  
แต่การทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนมันถึงจะเดินหน้าได้

นายสมาน คณะวาปี

-ข้อมูลที่ผมมีเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล อบต.บัวใหญ่ พอฟังว่าประธานไปประชุม  
ร่วม

( ส.อบต. หมู่ที่ ๖ )

กับฝ่ายปกครองและได้ตัดสินใจไปเลยว่า ๕ ศพ ต่อเดือน ปัญหาและข้อมูลตัวนี้ผมไม่มี  
เลย

ผมคิดว่าการที่เราคิด ๕ ศพ มันง่ายต่อการจัดเก็บเงินเพราะเดือนละ ๑๐๐ บาท แต่ถ้า  
ตัดสินใจว่า ๕ ศพ ถ้าเสียชีวิตมากกว่า ๕ ศพ มันจะสะสมไปเรื่อย ๆ บางครอบครัว  
เงินจำนวนนี้ก็สามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราจะ  
เพิ่มจาก ๕ มาเป็น ๖.๗ น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่า

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

-ตามที่ ม.๖ พูด ผมได้ประชุมไม่ใช่ไปเสนอเป็นการหารือร่วมกัน ทางกำนัน

( ประธานสภา อบต. )

ผู้ใหญ่บ้าน เขาสรุปมาแบบนี้ผมก็เลยมาพูดให้ท่านสมาชิกทราบ สำหรับปัญหาที่จ่ายเงิน  
ฌาปนกิจศพซ้ำ เนื่องจากบางหมู่บ้านยังไม่ส่งเงินทำให้การมอบเงินล่าช้าตามมาด้วย

นายสุภชัย เอาะน้อย

-ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้ว ถือว่าเป็นที่รู้จักของชุมชน ผู้รับผิดชอบหลัก

( ปลัด อบต. )

คือประธานสภาฯ กำนัน และตัวผมเองในฐานะนายก ปัญหา ณ ปัจจุบัน คือการเก็บ  
เงิน

นำส่งเราต้องดูก่อนว่ายอดเงินที่นำส่งทั้งหมดมีมากน้อยเพียงใด สามารถจ่ายได้กี่คน  
บางเดือนอาจเสียชีวิตถึง ๑๐ ศพ ก็มี เงินที่เรามีในบัญชีสามารถรองรับได้หมดหรือไม่  
ผมก็กังวลว่าต่อไปหากท่านประธานไม่รับกองทุนจะเป็นอย่างไร อีกอย่างจำเป็นต้อง  
อาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง

นายเสถียร สาเพชร

-ตามที่ท่านประธานได้แจ้ง เราต้องหักเงินในบัญชีเขาคนละ ๒๐ บาท

( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔ )

๕ รายก็ ๑๐๐ บาท แต่เขาขายขยะไม่พอก็ต้องตามเก็บ และบางรายเรียกเก็บไม่ได้  
สิทธิเขาจะขาดหรือไม่ และรายการรับซื้อขยะขอให้ปรับราคาด้วยเพราะราคาต่ำมาก

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

-ระเบียบเขาบอกว่าถ้าไม่ขายติดต่อกันสองเดือนสิทธิหมดทันที ผู้นำต้องมีกา

( ประธานสภา อบต. )

ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ

นายสมาน คณะวาปี

-ถ้าเราเอาระเบียบว่าพูดกันมันไม่มีปัญหาอะไร ปัญหาเราอยากได้แนวร่วม

( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ )

ใช้หรือไม่ ทำอย่างไรชุมชนเราถึงจะมาร่วมกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทำตามระเบียบ

- ที่มีอยู่ที่หมดสิทธิไปก็เท่านั้นเอง
- นายเฉลิม คณะวาปี ( ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ) -ขอบคุณท่านประธานที่ชี้แจงเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล การส่งเงินของแต่ละหมู่ สำหรับหมู่ผมคนที่ไม่พอจ่ายก็ได้ตามเก็บตลอดแล้วลูกบ้านเสียสิทธิ ผมอยากให้ท่านชี้แจงว่าหมู่ไหนที่ส่งเงินล่าช้าบ้าง
- นายบุญธรรม จันทะวงษ์ ( ประธานสภา อบต. ) -ผมแจ้งเลยว่าหมู่ที่เข้า ม.๓,๔,๕,๗,๘,๑๖ ดังนั้นเราต้องช่วยกันในการติดตามเพื่อรักษาสิทธิของลูกบ้าน
- นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว ( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ ) -ระเบียบเราเงิน ๒๐๐บาทต้องมีในบัญชีแต่ก่อนเริ่มใหม่ ๆ เราเป็น ๓๐๐ บาท ต่อรองกันเหลือ ๒๐๐ บาท ถ้าคนใดมีในบัญชีคงไม่มีปัญหา ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละหมู่บ้าน
- นางสาวไข่มุก พรจำศีล ( ผอ.กองคลัง ) -สำหรับเรื่องขยะรีไซเคิลเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เคยมีการประชุมที่ชัดเจนร่วมกันสักครั้งหรือยัง เพราะความชัดเจนไม่มี การประชาสัมพันธ์อาจผิดพลาดได้ ของหมู่ที่ ๓ การรับซื้อขยะก็จะมีรายชื่อว่าแต่ละรายเหลือเงินกี่บาทซึ่งผู้นำก็มีการประชาสัมพันธ์ แต่เขาไม่ทราบว่าเขามีสิทธิหรือขาดสิทธิ เพราะบางคนคิดว่าตัวเองมีเงินเยอะไม่ต้องขายก็ได้ ม.๓ต้องตามเก็บทุกเดือนแจ้งท่าน ส.อบต.อยู่ว่าให้ตัดสินใจไปเลย กรณีตามเก็บไม่ได้เพราะเป็นภาระของเราเป็นอย่างมาก แต่บางครั้งหากเราตัดสิทธิเขา หากคนในครอบครัวเขาเสียชีวิตลงก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันที ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาด้วย โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ เป็นตัวอย่างในระดับอำเภอ หากเรามีการประชุมคณะกรรมการหรือผู้นำจะเป็นการกระตุ้นการทำงานอีกครั้งหนึ่ง
- นายสุรพจน์ พรมาวงษา ( ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ) -ระเบียบเดิมก็บอก ๓๐๐ บาท ต่อมา ๒๐๐ บาท และสุดท้ายก็ ๑๐๐ บาท หากสมาชิกขาดการขายติดต่อกัน ๒ ครั้ง ก็ตัดสิทธิไปไม่เช่นนั้นก็เป็นภาระของคณะกรรมการ ไม่มีที่สิ้นสุดผมว่าคุ้มที่สุดแล้วสำหรับเงิน ๒๐ บาทเพราะคุ้มครองทั้งครอบครัว ไม่เหมือน อสม. ๓๐๐ บาท หรืออย่างอื่นคุ้มครองแค่คนเดียว เราต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนให้ลูกบ้านเข้าใจ
- นายสมาน คณะวาปี ( ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ) -คนเราเสียน้อยอยากได้มาก เช่น เคยออกเงินให้ก่อนแต่พอมาก็กลับไม่ให้ เขาบอกไม่ได้บอกให้ออกให้ มันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน เรื่องการส่งเงิน ม.๖ ไม่เคยมีปัญหาลักที่ เพราะใครไม่พอผมจะต้องเก็บให้ได้ แต่พอหลัง ๆ มาเกือบทุกหมู่มีปัญหา เรื่องนี้ ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าทำไมตามเก็บแต่หมู่เดียว ที่หมู่อื่นก็ยังไม่เห็นส่งเลย ผลก็เลยบอกว่าไม่เก็บก็ได้เงินเขาเหลือ ๓๐๐ บาท แต่ผมเพิ่มให้ ๑ บาท เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ เป็นเรื่องที่ผมบริหารของหมู่บ้านผม ถ้าเหมือนที่ท่านสุรพจน์ พูดว่าเราคำนี้ถึงระเบียบ ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีระเบียบอยู่แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบการทำอะไรมันก็เป็นไปได้ยาก
- นายประยงค์ โพธิผล ( ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ) -สำหรับเรื่องขยะรีไซเคิลบางครั้งก็ไปได้ดี ก็มีบ้างที่ติดขัดบ้าง บางคนเงินไม่พอ ประกาศแล้วประกาศอีกก็ไม่ส่ง พอส่งก็ไม่ครบอีกก็ไม่ทราบจะว่าอย่างไร เป็นปัญหาอยู่

เหมือนกัน

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ )

-เราจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นการเก็บเงินแบบฉาบปกปิดหมู่บ้านได้หรือไม่  
คือถ้ามีผู้เสียชีวิตเราก็เก็บ ๒๐ บาท และนำส่งเลยดีหรือไม่นี่คือความคิดผม

นายสุรพจน์ พรมงษา  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๕ )

-ผมว่าตามที่ทางท่านวิโรจน์เสนอคงอยาก เพราะขนาดเราตามเก็บยังไม่ได้เลย  
ประกาศแล้วประกาศอีกยังไม่มา

นายเอกพร โพธิ์ทอง  
( รองประธานสภา ฯ )

-ตามที่ทุกท่านเสนอผมว่ามันก็ดี แต่มันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งมา  
คือเราเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จริง ๆ แล้วโครงการเราอยากให้ขยะลดน้อย  
ลงจากตำบลบัวใหญ่ หากเราอยากเปลี่ยนมาเป็นฉาบปกปิดหมู่บ้านอาจไม่เป็นไปตาม  
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นายสมาน คณะวาปี  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๖ )

-สำหรับเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของแต่ละหมู่บ้าน ผมอยากเสนอว่า  
เอาระเบียบเราเป็นตัวตั้งได้มัย ใครขายไม่ครบ ๓๐๐ บาท ก็เพิ่มให้ครบเราลองเอา  
ตัวนี้มาใช้ก่อนได้มัย ระเบียบเรายังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลยเราก็มาบอกว่ามีปัญหาแล้ว  
การหมดสิทธิ์ของสมาชิกเราก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่แล้ว ขอให้เราเอาระเบียบมาใช้ก่อน  
หากทำไม่ได้ค่อยมาดูระเบียบว่าข้อไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนที่จะจะก้าวกระโดดไปทำ  
แบบอื่น

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ )

-ขอทราบวาระเบียบที่เรากำหนด เป็น ๓๐๐ หรือ ๒๐๐ บาท กันแน่เพราะครั้ง  
หนึ่งท่านกำนันเคยขอเป็น ๒๐๐ บาท ถ้าเราทำตามระเบียบและมีการประชาสัมพันธ์  
คงไม่มีปัญหาอะไร

นายประยงค์ โพธิ์ผล  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๗ )

-ขอเสนอผู้เกี่ยวข้องเรื่องขยะรีไซเคิล ขอให้ปรับราคาหรือแจ้งราคาที่มีการ  
เปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งด้วย เพราะราคาบางตัวตามที่สอบถามมาก็มีเพิ่มอยู่

นางเพ็งจันทร์ สุวรรณแวง  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓ )

-ดิฉันคิดว่าระเบียบมันชัดเจนดีอยู่แล้ว การดำเนินการมันขึ้นอยู่กับ  
คณะกรรมการ  
บัญชีทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งให้ทราบที่ท่านใดเหลือเงินกี่บาท เราจะแจ้งสมาชิกให้มาดู  
ว่าเงินท่านพอจ่ายหรือไม่ ถ้าคนไหนไม่พอเขาก็เอาเงินมาเพิ่มเราดำเนินการให้เสร็จ

นายสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๗ )

ภายในวันนั้นเลยก็ไม่มีปัญหาอะไร ดิฉันคิดว่าเงิน ๓๐๐ หรือ ๒๐๐ บาท ไม่  
จำเป็นขอแค่เราดูว่าเงินในเดือนนั้น ๆ พอจ่ายจำนวน ๕ ศพหรือไม่

-ผมว่าให้ท่านนายก อบต.บัวใหญ่ ทำหนังสือเพื่อเชิญท่านสมาชิกและฝ่าย  
ปกครอง

มาประชุมร่วมกันเพื่อร่วมรับฟังปัญหาหรือแนวทางแก้ไข ส่วนมากฝ่ายปกครองจะเป็นผู้  
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ ผมว่าเรามาคุยกันวันนี้คงไม่ได้ข้อสรุปแน่นอน

นายสมาน คณะวาปี  
( ส.อบต. หมู่ที่ ๖ )

-ตามที่เราร่างระเบียบเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ถ้าบ้านท่านบอกไม่มีปัญหา  
มันก็ไม่เป็นไร แต่สำหรับหมู่บ้านที่เกิดปัญหามันก็พูดอยากเหมือนกัน เรื่องราคาขยะ  
สำหรับหมู่บ้านผมบอกสมาชิกว่าถ้าอันไหนถูกก็ไม่ต้องเอามาขาย ถ้ามีคนให้ราคาแพง  
ก็ไปขายเลยไม่ว่ากัน เราขายพอให้มีเงินเข้ากองทุนเท่านั้น

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ (ประธานสภา อบต.) -ครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราพอแค่นี้ก่อน ให้ทางท่านปลัดได้ออกกฎระเบียบใหม่ และประชุมร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางเดียวกันก่อน

นายสุภชัย เอาะน้อย (ปลัด อบต.) -ผมก็ฟังมานาน และรับรู้โครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีกี่ปีแล้ว ปัญหาใหญ่คงเป็นการจัดเก็บเงินจากครอบครัวสมาชิกผมมองว่าคณะกรรมการกองทุนไม่เข้มแข็งพอ ระเบียบจะออกมาดีหรือไม่หากคณะกรรมการไม่ใจเด็ดมันก็ไม่สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น เรามีการให้โอกาสจากเงินไม่ถึง ๓๐๐ บาท มากน้อย เพียงใด

ถ้าเงินไม่ถึง ๓๐๐ บาท คณะกรรมการต้องกล้าที่ตัดสิทธิสมาชิกแต่ผมมองว่าบ้านเราเป็นชุมชน ถ้าตัดคนใดคนหนึ่งความขัดแย้งคงเกิดขึ้นแน่นอน คณะกรรมการชุดใหญ่ ท่าน

กำนัน ประธานสภา และตัวผมเอง จะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดหรือไม่ถ้าเราลองตัดสิทธิสักสี่ห้าคน รับรองว่าทุกคนที่เหลือคงไม่กล้าเสียสิทธิอย่างแน่นอน แต่ถ้าเราเริ่มทำ ความขัดแย้ง

คงเกิดขึ้นแน่นอน ที่เราพูดกันยืดยาวปัญหาคงแค่การเก็บเงินเท่าที่ดูบางบ้านเก็บได้แต่ อาจส่งช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเปรียบเทียบแสดงว่า ๑๑ หมู่บ้านยังมีความเข้มแข็งอยู่ เราจะต้องเชิญกำนันมาประชุมเพื่อทำความเข้าใจหากเราให้ผู้ใหญ่บ้านมาประชุมความ คิดเห็นก็จะหลากหลาย ให้กำนันเป็นคนสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาของท่านเองว่าเรา จะต้องปฏิบัติแบบไหนบ้าง อย่างนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

นายเอกพร โพธิ์ทอง (รองประธานสภา ฯ) -ขอสอบถามว่าการส่งเงินช้าเกิดจากผู้ขายหรือผู้ส่งเงินเพิ่ม และถึงขณะที่เรามา การสำรวจไว้แล้วคนที่จะสมัครเข้าร่วมขยะมูลฝอยใหม่ยังรออยู่ ขอทราบรายละเอียด ครับ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ (ประธานสภา อบต.) -จะแจ้งเหตุผลที่เกิดความล่าช้า ยกตัวอย่าง ม.๘ ท่านซื้อวันที่ ๓ คือซื้อช้า ไม่ส่งเงินต้องโทรตามอีก พอส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ก็ส่งช้าอีก เลยทำให้ ล่าช้าทุกอย่าง ส่วนเรื่องถังขยะให้ท่านนายก เป็นผู้ชี้แจงเชิญครับ

นายสุภชัย เอาะน้อย (ปลัด อบต.) -เรื่องถังขยะตอนนี้ได้ส่งไปแล้ว ซึ่งสำนักปลัดได้ทำบันทึกขอซื้อเรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้พัสดุประสานกับผู้ขายแล้วประมาณ ๔๐๐ ถัง คงได้ในเร็ว ๆ นี้ ส่วนถังขยะก็เป็นรูปแบบเดิมที่เราเคยดำเนินการมาแล้ว

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ (ประธานสภา อบต.) -ต่อไปขอพูดเรื่องการไปศึกษาดูงาน มีท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ เพราะครั้งก่อนเราก็ได้พูดกันในเรื่องนี้

นายสุพัฒน์ ศรีบุญเรือง (ส.อบต. หมู่ที่ ๗) -ขอเสนอการไปทัศนศึกษา ช่วงวันหยุด ๔-๗ เดือน ก.ย. ๖๓ เพราะเป็นวัน หยุดหลายวัน

นายบุญธรรม จันทะวงษ์ (ประธานสภา อบต.) -ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด ต้องถามทางสำนักปลัด ก่อนว่าดำเนินการได้หรือไม่ เพราะที่อื่น ๆ ก็งดเหมือนกัน และเวลาของงบประมาณปีนี้เหลือแค่สองเดือน เราเตรียมเอกสารทันหรือเปล่าต้องดูด้วย

นายวิโรจน์ ปัญญาแก้ว  
( ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗ )  
นายสุภชัย เอาะน้อย

-สอบถามว่าครั้งก่อน ๆ เราได้มีการลงมติกันแล้วว่าไป แต่ทำไมไม่ทำตามมติ ส่วนการไปวันไหนนั้นคงไม่มีปัญหาขึ้นอยู่กับเราว่าพร้อมเมื่อใด

-ตามความคิดเห็นของผม ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังของโรคโควิดรอบสอง

( ปลัด อบต. )

และอีกอย่างหน่วยงานเราเดือนหน้าก็จะสิ้นปีงบประมาณ งานต่าง ๆ ก็ค่อนข้างรัดตัว โดยเฉพาะงานด้านการเงินการคลัง ไม่ใช่ว่าอยากปฏิเสธแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาด เราไม่รู้ว่าการไปของเราจะปลอดภัยหรือไม่ โดยปกติหน่วยงานท้องถิ่นที่ไปศึกษาดูงานจะไปช่วงหลังปีใหม่เพราะเป็นช่วงที่ตีฟ้าอากาศเอื้ออำนวย หากเราไปช่วงนี้ผมคิดว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่คงไม่พร้อม โดยเฉพาะทางผอ.กองการศึกษาฯ และรองปลัด อบต. ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลาออกจากราชการด้วย เราขาดกำลังพลไปพอสมควร ผมย้ายมาที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ลาออกหลายคนแล้ว ก็เป็นธรรมดาเมื่อทุกคนพบหนทางของชีวิตที่ดีกว่าก็คงไม่ห้ามกัน สำหรับผมขอฟังความคิดเห็นของผอ.กองคลัง บ้างว่ามีความพร้อมสำหรับเรื่องนี้หรือไม่ และเงินในหมวดนี้ถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินก็ตกเป็นเงินสะสมต่อไป

นางสาวไข่มุก พรจำศีล

-สำหรับเรื่องศึกษาดูงานความยุ่งยากเกิดขึ้นกับสำนักปลัด กองคลังมีเพียงหน้าที่

( ผอ.กองคลัง )

เบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น ช่วงนี้งานกองคลังก็ค่อนข้างเยอะเพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ระเบียบใหม่ ๆ ก็เข้ามาเยอะทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง การไปเราอาจมองดูว่าง่าย แต่หากเราไปเจอสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเราจะต้องกักตัว ๑๔ วันไปด้วยก็ได้

แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกและสำนักปลัดที่จะพูดคุยเรื่องนี้กัน หากเราไปช่วงนี้

บุคลากรอาจไม่พร้อมเนื่องจากไม่ใช่ช่วงที่บุตรของพนักงานปิดเทอม อาจไม่สะดวกแต่ก็ขึ้นอยู่กับมติของสภา ฯ

นายบุญธรรม จันทะวงษ์

-ตามที่ผมเข้า อบต. ก็ได้สอบถามทางท่านปลัดอยู่เป็นประจำ งานค่อนข้างเยอะ

( ประธานสภา อบต. )

คงยังไม่พร้อมเอาไว้งบประมาณหน้าก็แล้วกัน ขอฝากเรื่องโครงการปลอดเหล้าปลอดน้ำอัดลมด้วย ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์กับทางเจ้าภาพเพื่อขอรับงบประมาณ หากมีการดำเนินการตามโครงการ ครับเรื่องการศึกษาดูงานคงเป็นไปตามที่ทางปลัด และ ผอ.กองคลัง พูด ครับเมื่อไม่มีผู้เสนอความคิดเห็นอีกขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ) สุภชัย เอาะน้อย ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นายสุภชัย เอาะน้อย )

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

(ลงชื่อ) นุชนางค์ เข้มวิวัฒน์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นางนุชนางค์ เข้มวิวัฒน์ )

ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ

(ลงชื่อ) สมบัติ ทูลธรรม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวสมบัติ ทูลธรรม )

ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ

(ลงชื่อ) รัตาร์ วงมนต์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวรัตาร์ วงมนต์ )

ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ

(ลงชื่อ) บุญธรรม จันทะวงษ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายบุญธรรม จันทะวงษ์ )

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่